

ชื่อผลงาน

三发成功步入 (ซานฟาเฉิงกงปู้ลู่) 3 ฟา สู่นทางความสำเร็จ

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

นายพงศธร คุณทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ความสำคัญ

ปัจจุบันภาษาจีนทวีความสำคัญมากขึ้น ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจเชิงรุกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตอย่างมั่นคง รวดเร็ว และกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ แห่งใหม่ ของโลก ด้วยศักยภาพดังกล่าว ส่งผลให้ภาษาจีนกลายเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีผู้ต้องการเรียนรู้มากมายทั่วโลก ทักษะภาษาจีนจึงเป็นประตูไปสู่อาชีพการงานที่ก้าวหน้ากว้างไกล ในอนาคต หากมีความรู้ภาษาจีน จะสามารถติดต่อสื่อสาร ทำธุรกิจกับชาวจีน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การหมั่นเรียนรู้ เพียรศึกษา หาความรู้ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของภาษาจีน จะเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คน ทำให้ชีวิตมีคุณค่า สนุกสนาน นำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม อีกทั้งยังสามารถ สร้างมิตรภาพระหว่าง เชื้อชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีน 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการแข่งขัน

เป้าหมาย : กล้าที่จะใช้ภาษาจีนในการสร้างมิตรภาพระหว่างเชื้อชาติ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

启发 (สึฟา) : แรغبันดาลใจ ตั้งเป้าหมาย “กล้าที่จะใช้ภาษาจีนในการสร้างมิตรภาพระหว่างเชื้อชาติ” ปรับแนวคิดสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 1. เชื่อว่าความฉลาดและความสามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ 2. ให้ความสำคัญกับความพยายาม 3. ปัญหาและความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ออกจากความกลัวในความไม่รู้เพื่อบรรลุเป้าหมาย

发愤 (ฟาเฟิ่น) : ความพยายาม เชื่อว่าความฉลาดและความสามารถสร้างจากความพยายาม ตั้งใจเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญ ศึกษาข้อมูลการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน อ่านให้มาก ฟังให้เข้าใจ ฝึกเขียนให้ชำนาญ เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจที่จะสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของหลักภาษา

发展 (ฟาจ่าน) : การพัฒนา นำความรู้จากการเรียนรู้มาใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ พิธีกรภาษาจีน แล้วนำประสบการณ์มาใช้ในการแข่งขันเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย ฝึกฝนการใช้ภาษาจีนทั้งในด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร พยายามเรียนรู้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น การเป็นพิธีกรดำเนินรายการร้องเพลงจีนด้านวัฒนธรรมการควงกระบองจีน เป็นต้น นำข้อผิดพลาดในการแข่งขันต่าง ๆ และคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากกรรมการมาใช้เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องโดยเชื่อว่าปัญหา และความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาจนเกิดความกล้าที่จะใช้ภาษาจีนในการสร้างมิตรภาพระหว่างเชื้อชาติ

ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับความรู้และสามารถนำภาษาจีนไปใช้ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน เช่น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันภาษาจีนของหน่วยงานห้องเรียนขงจื้อ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การแข่งขันหนังสือสั้น 46 ICT และการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน(HSK) (HSKK) และเผยแพร่ความรู้ด้วยการส่งเสียงตามสายของงาน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรายการ Chinese for Friday พัฒนาทักษะภาษาจีน จากโอกาส และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย มีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร และสร้างมิตรภาพระหว่างเชื้อชาติ จากโอกาสในการรับทุนการศึกษา ค่ายนานาชาติ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจัยความสำเร็จ

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนได้รับความรู้ และการส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ จาก คุณครูอรทัย จารุศิริวัฒนา , คุณครูลินดา ผัดนารี , คุณครูจินตนาพร สะอาด , คุณครูสรนรินทร์ แก้วใส , และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) รวมถึงได้รับการฝึกฝนและคำแนะนำจากครูอาสาสมัครชาวจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาจีน Miss Liu Chuqing , Miss Ji Suting , Miss Sun Shuo และได้รับการฝึกฝนทักษะการพูดส่งเสียงตามสายทางประชาสัมพันธ์โรงเรียน จากคุณครูปัจพล บุญมณีชัยกุล

บทเรียนที่ได้รับ

ได้เรียนรู้ว่า ถ้าหากมีแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นพยายามในการทำสิ่งต่าง ๆ และไม่กลัวปัญหา มองโอกาสเป็น ความท้าทาย เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ก็จะสามารถดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนประสบความสำเร็จได้ จากการฝึกซ้อม ความพยายาม และหมั่นเรียนภาษาจีน ทักษะที่ได้จาก ทำ กิจกรรมภาษาจีนของโรงเรียน ทำให้ได้มีโอกาสสมัครความรู้ไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนในรายการต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตนเอง จนกล้าที่จะใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเพื่อที่จะสร้างมิตรภาพระหว่างเชื้อชาติ

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ

ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันรายการต่าง ๆ และได้รับรางวัล ดังนี้

1. ปีการศึกษา 2562 ได้รับทุนการศึกษาเข้าค่ายนานาชาติ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมการแข่งขัน “คันฟ้า คิวดาว” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียง ๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
3. ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมการแข่งขันภาพยนตร์สั้นบูรณาการภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ งานมหกรรมวิชาการกลุ่ม 46 ict ณ โรงเรียนสวณหญิง จ.สุพรรณบุรี
4. ปีการศึกษา 2560 และ 2561 เข้าร่วมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี
5. ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมการแข่งขันพากย์ภาพยนตร์ภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียง ๓ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
6. เป็นนักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์ทำกิจกรรมส่งเสียงตามสายในรายการ “Chinese for Friday “ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
7. ปีการศึกษา 2561 และ 2562 เป็นพิธีกรภาษาจีนในการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
8. ปีการศึกษา 2560 สอบผ่าน HSK3 , ปีการศึกษา 2561 สอบผ่าน HSK4 และ HSKK ระดับกลาง